

เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย

บันทึกข้อมูลแล้วประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 28 รายการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
1	กิจกรรมส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของ อปท. ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ
2	กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร. 9 ในการปฏิบัติงาน
3	กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้นำชุมชน
4	กิจกรรมเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5	กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
6	กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อปท.
7	มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายงานของนายก อปท.
8	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
9	มาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
10	มาตรการการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุ
11	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
12	กิจกรรมการบริการสาธารณะและการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ หักเทียมกันไม่เล็กปฏิบัติ
13	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
14	มาตรการในการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ
15	มาตรการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อปท.
16	มาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท.
17	มาตรการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการเรื่องให้แล้วเสร็จทั้งเรื่องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์
18	กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชนและจัดให้มีตู้รับความคิดเห็น
19	กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มีความทันสมัย มีข้อมูลทางราชการที่เปิดเผยได้อย่างครบถ้วน
20	มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ อปท. ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพจของหน่วยงาน (facebook)
21	มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และข้อมูลราคากลาง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างแพร่หลาย
22	มาตรการการดำเนินการศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
23	มาตรการการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
24	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
25	กิจกรรมการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
26	มาตรการการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
27	มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
28	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อการปฏิบัติราชการของ อปท.

รวมงบประมาณ

ผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็น ร้อยละ 100.00

